
 

 

 

 
 

Fjarfundur í AST ásamt bæjarstjórum á Suðurnesjum 
 

Fundur 02. nóvember 2020 kl. 13:00 

Mætt: Grímur Hergeirsson (LSS), Margrét Kristín Pálsdóttir (LSS), Bjarney S. Annelsdóttir (LSS), 
Gunnar Schram (LSS), Sigurgeir Sigmundsson (LSS), Arngrímur Guðmundsson (LSS) Arnar Steinn 
Elísson (Svæði2), Kjartan Már Kjartansson (RNB), Fannar Jónasson (GRI), Magnús Stefánsson (SUD), 
Ásgeir Eiríksson (Vogar). 
 
 

1. Grímur Hergeirsson setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna til fundarins.  
2. Fjölnir fór yfir stöðuna og sagði að nánst búið að loka HSS, mikilvægt að vernda viðkæmustu 

hópana. 
3. Arngrímur talaði um að verið sé að reyna að fylgja því meira eftir að þeir sem ætla að sóttkví 

að þeir séu að sinna því. 
4. Jón Guðlaugs sagði að allt væri gott að frétta. Verið er að reyna að koma sér fyrir. Hann talaði 

um að þeir séu að verða fyrir því öðru hvoru að flytja fólk sem er mögulega smitað. Þá þurfa 
þeir að setja starfsmenn í úrvinnslusóttkví. Alger aðskilnaður vakta. Dagvinnumenn vinna í 
tvennu lagi, aðra vikuna heima og hina á skrifstofunni. Annars allt í góðum gír. 

5. Arnar Steinn sagði að ekkert starf væri í gangi hjá Björgunarsveitunum. Allt gott að frétta að 
öðru leyti. 

6. Ásgeir, bæjarstjóri í Vogum fór yfir að búið sé að endurmeta stöðuna. Búið er að loka 
bóksafninu. Búið er að skipta starfsfólki skrifstofu upp. Þannig er staðan núna og verður 
næstu tvær vikur. Þeir funda í neyðarstjórn með skólastjórnendum seinna í dag um hvernig 
staðan er. 

7. Magnús, bæjarstjóri í Suðurnesjabæ sagði að neyðarstjórnin hefði fundað sl. föstudag og 
lagði upp nýtt aðgerðaplan eftir nýja reglugerð. Allt er lokað fyrir aðgengi almennings. Þeir 
voru að funda með skólastjórnendum núna í hádeginu og skólarnir eru tilbúnir með áætlun 
fyrir næstu vikur. En að öðru leyti hefur skipulag gengið vel og þetta er í góðu horfi í bili. 

8. Kjartan Már, bæjarstjóri í Reykjanesbæ segir að þetta gangi vel að innleiða nýja reglugerð. 
Þeir hafa lokað því sem hægt er að loka, þar á meðal menningarhúsum og bóksafni. Núna er 
verið að vinna að leik, grunn og tónlistarskóla. Leikskólar eru opnir í dag en nýtt skipulag 
verður innleitt á morgun. Eitthvað verður skert starfsemi. Hafa sent alla heim til að vinna sem 
geta unnið heima. 1100 starfsmenn hjá sveitarfélaginu. Erum að hvetja þá til að tala máli 
Covid, að fólk fari vel eftir þessum reglum og sérstaklega er verið að reyna ná til þeirra. 
Kjartan Már segir að þetta gangi vel og hlakki til að sjá árangur af þessu öllu. 

9. Fannar, bæjarstjóri í Grindavík segir að þetta hafi gengið vel. Neyðarstjórn fundaði á föstudag 
og voru í sambandi um helgina. Vonir eru bundnar við það að leikskólar séu opnir í dag eða á 
morgun og vona að það sé ekki þörf á loka þeim því það komi niður á heimilum landsins og 
vinnustöðum en vissulega séu þetta áskoranir.  

10. Hannes Friðriksson talaði um að engar fréttir séu góðar fréttir.  
11. Bjarney kom með fyrirspurn frá Bláa lóninu inn á fundinn. Ákveðið að senda á Grím að ræða 

þetta frekar. 
 
Grímur fór yfir það að næsti fundur yrði 9. nóv á sama tíma. Hann nefndi það við fundarmenn að 
hann sjálfur og Margrét Kristín yrðu áfram í starfi til 15. nóvember 2020. Þau myndu standa sína 
plikkt þangað til og saman myndum leysa þetta verkefni saman, þó hægt fari. 



 

 

 

  
 
Fundi slitið klukkan 13:25. 
Bjarney S. Annelsdóttir, yfirlögregluþjónn 


